

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 24 มีนาคม 2559

เรื่อง

1. ดัชนีเกษตรก.พ.ร่วงหนักตามศก.โลก
2. เกษตรรับลูกนายกฯ ตั้ง กก.ขับเคลื่อน สั่ง สศก.ติดตามประเมินผลข้าราชการ
3. สัมภาษณ์พิเศษ: 'ฉัตรชัย'มั่นใจฟื้นวิกฤติแล้ง กองทัพระดมรถบรรทุกน้ำช่วย
4. อุดรฯนำร่องใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการ
5. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
6. คอลัมน์ ทันสถานการณ์: ยันปริมาณน้ำ 10 เขื่อนพอใช้ถึง ก.ค.แน่นอน
7. 'มท.'ทุ่มสู้แล้ง แจกจว.50ล้าน
8. ยึดประชารัฐบริหารผลไม้ชู'จันทบุรีโมเดล'ป้องกันปัญหาผลไม้ล้นตลาด
9. เร่งแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนของ กฟก.
10. คอลัมน์ สังคมการเมือง: กำนัน-ผญบ.อุ้นใจป.ช.เขย่ราชภัฏดี

หนังสือพิมพ์

โพสต์ทูเดย์  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก  
บ้านเมือง  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
บ้านเมือง  
ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## ดัชนีเกษตร ก.พ.ร่วงหนัก ตามศก.โลก

โพสต์ทูเดย์ - ศศก.เผยดัชนีราคาสินค้าเกษตร ก.พ. หด 7.52% เทียบกับปีก่อน เหตุเศรษฐกิจโลกชะลอ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. 2559 ปรับตัวลดลง 7.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ ได้แก่ มันสำปะหลัง ซึ่งแม้ว่าการผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ความต้องการส่งออกอยู่ในภาวะชะงักงัน ส่วนยางพาราที่ราคาลดลงนั้นเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง

สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ หอมแดงและสุกร โดยหอมแดงราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และสุกรราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสุกรเพื่อส่งออกไปประเทศจีนมีมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. 2559 กับดัชนีราคาสินค้าเกษตรในเดือนก่อนหรือเดือน ม.ค. 2559 พบว่าเพิ่มขึ้น 2.43% โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพาราสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูยางผลัดใบและผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ในเดือน มี.ค. มีแนวโน้มว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2559 ตามภาวะเศรษฐกิจโลก

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 2559 ปรับตัวลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 10.33% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 2559 โดยสินค้าสำคัญๆ ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร และไข่ไก่ ส่วนสินค้าสำคัญๆ ที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันสำปะหลัง หอมหัวใหญ่ ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ

นอกจากนี้ ศศก.คาดว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน มี.ค. 2559 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 2559 แต่จะลดลงเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.ปีก่อน โดยผลผลิตสินค้าสำคัญที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อย หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม และมันฝรั่ง

## เกษตรรับลูกนายกฯ ตั้ง กก.ขับเคลื่อน ส่ง สศก.ติดตามประเมินผลข้าราชการ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนงาน โดยยกเลิกคณะกรรมการบริหารและกำกับขับเคลื่อนฯ ชุดเก่า และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีหัวหน้างานที่กำกับดูแลในแต่ละส่วน ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหัวหน้างานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหัวหน้างานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือ Zoning, อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหัวหน้างานธนาคารสินค้าเกษตร, เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นหัวหน้างานเกษตรอินทรีย์ และเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหัวหน้างานลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ อาทิ การขับเคลื่อนแผนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ การบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และบุคลากร จากหน่วยงานในส่วนกลางไปสู่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยยึดเกษตรกรในพื้นที่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นหลัก.

'ฉัตรชัย' มั่นใจฟื้นวิกฤติ  
ระดมรถบรรทุกน้ำ  
ช่วยแล้ง 13



# 'ฉัตรชัย' มั่นใจฟื้นวิกฤติแล้ง กองทัพระดมรถบรรทุกน้ำช่วย

## สัมภาษณ์พิเศษ

• ยूपิน พงษ์กอง

**ส**ถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น ผมยังยืนยันว่าเรามีน้ำเหลือใช้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน" เป็นการกล่าวอย่างมั่นใจของ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ต่างไปจากภาพพื้นดินแตกระแหง คุดลองต้นเขิน น้ำตกแห้งสนิท น้ำก๊อกไหลเอื่อย เป็นความกังวลของคนไทยทุกภาคถึงภัยแล้งที่จะรุนแรงขึ้นทุกที และเดือน พ.ค. นี้ อาจไม่สามารถทำน้ำได้อีกเป็นรอบที่ 4

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ตามแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2558- 30 เม.ย. 2559 เริ่มแรกมีปริมาณน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศรวมกัน 14,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งจากข้อมูลจนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำตามแผนระบายน้ำฤดูแล้งไปแล้ว 6,600 ล้าน ลบ.ม. ทำให้มีใช้การได้รวม 4,400 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากพอใช้ได้จนถึงเดือน ก.ค. นี้ อย่างแน่นอน แต่ทุกฝ่ายต้องใช้น้ำตามแผนที่กำหนดไว้

หรือหากจะไฟกัสเฉพาะในส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เขื่อนจาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ ล่าสุดมีน้ำเหลือ 2.8 พันล้าน ลบ.ม. ซึ่งตามแผนจะมีการระบายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตามนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม วันละ 17.8 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ 30 เม.ย. ทำให้ท้ายสุดจะยังคงเหลือน้ำสำรองอีกประมาณ 1,600

ผมไม่เคยประมาท  
อยู่แล้ว ต้องทำ  
ทุกวิถีทางให้ได้  
นำต้นทุนมาเติม

> ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากพอที่จะใช้ต่อได้อีก 3 เดือน ส่วนปัญหาเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเหลือน้ำใช้การได้เพียง 50 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อการผลิตแกลบอัดป้อนเพื่อผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น นั้น เบื้องต้นมีการอนุมัติให้ใช้น้ำก้นอ่าง ซึ่งเป็นน้ำคงสภาพรักษาตัวอ่างหรือน้ำตาย โดยแบ่งจำนวน 180 ล้าน ลบ.ม. จากที่มีอยู่ประมาณ 550 ล้าน ลบ.ม. เพื่อนำมาผลิตน้ำประปา โดยระบายวันละ 5 แสนลบ.ม.สามารถผลิตได้จนถึงเดือนก.ค. เช่นกัน

"จากการติดตามสถานการณ์น้ำทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการผลิตแกลบอัดป้อนเพื่อผลิตน้ำประปา ซึ่งปัจจุบันมี 42 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง หากพบว่าเกิดปัญหาที่จุดใดก็จะเร่งจัดหาหรือดึงน้ำจากแหล่งน้ำอื่นๆ หรือขุดบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือทันที แต่หากหาน้ำไม่ได้จริงๆก็จะใช้รถส่งน้ำเข้าไปช่วย ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมไว้ 300 คันทั่วประเทศ ยังไม่รวมของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กองทัพ ที่เตรียมพร้อมเอาไว้เช่นกัน"



อย่างไรก็ตาม แม้จะมั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสามารถวางใจได้ เพราะนั่นจะกลายเป็นความประมาทที่อาจนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทันที

"ผมไม่เคยประมาทอยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการแก้ไขวิกฤติภัยแล้ง คือ ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ นำต้นทุน มาเติมเต็มให้กับแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าอย่ามอหน้ไม่พันการส่ง หน่วยฝนหลวง ขึ้นบินปฏิบัติการ โดยนับตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.เป็นต้นมา มีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 7 ศูนย์ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครราชสีมา จันทบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งโดยเฉพาะ โดยทุกศูนย์พร้อมขึ้นบินทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย"

เวลานี้ปฏิบัติการฝนหลวงได้ขึ้นบินอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นในเขต

ภาคอีสานและภาคกลาง เพื่อเติมน้ำให้แก่  
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำตะคอง และเขื่อน  
ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งผลปฏิบัติการเป็นที่น่าพอใจ  
เพราะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ประกอบกับ  
ระยะนี้เริ่มมีอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้  
ที่พัดความชุ่มชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย  
ซึ่งเป็นข้อดีที่เอื้ออำนวยต่อการทำฝนหลวง  
เพื่อให้สามารถเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำต้นทุน  
พื้นที่ต่างๆ ทำให้การบริหารจัดการน้ำในช่วง  
ภัยแล้งเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไข  
สถานการณ์แล้ว ยังมีการดำเนินมาตรการ  
ใช้จ่ายเงินชิงป้องกัน หรือยับยั้งสถานการณ์ใน 28  
จังหวัด เช่น การจ้างแรงงาน 22 จังหวัด 185,646  
ราย การฝึกอบรมอาชีพ 14 จังหวัด 189 รุ่น เฉลี่ย  
รุ่นละ 60 คน การซ่อมแซมระบบประปา 7 จังหวัด  
23 แห่ง การเป่าบ่อบาดาล 21 จังหวัด 3,569 บ่อ  
และขุดลอกแหล่งน้ำ 5 จังหวัด 49 โครงการ

รวมทั้งยังได้เดินหน้านำมาตรการช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตาม 8 มาตรการ  
ของรัฐบาล เช่นการสร้างรายได้ทดแทนการ  
ทำนา ช่วยบักจี้การผลิตปลุกพืช เลี้ยงสัตว์  
โครงการเสนอจากชุมชนทั่วประเทศ 3,050  
โครงการ การฝึกอบรมทักษะเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิต 882 ศูนย์ทั่วประเทศ การจัดหาแหล่ง  
น้ำ-ขุดบ่อบาดาล การแก้ไขภาวะหนี้ การจ่าย  
เงินช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.65  
ล้านไร่ เกษตรกร 172,711 ราย ซึ่งช่วยเหลือ  
ไปแล้ว 6,444 ราย พื้นที่ 69,570.75ไร่ โดยรวม  
ทุกมาตรการ มีการทุ่มงบประมาณช่วยเหลือ  
ประชาชนไปแล้วมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

สถานการณ์วิกฤติภัยแล้งและขาดแคลน  
น้ำที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนต.ค.2558 มีพื้นที่ได้รับ  
การประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 18  
จังหวัด 92 อำเภอ 455 ตำบล 3,975 หมู่บ้าน  
แต่ปัจจุบันคงเหลือ 12 จังหวัด 48 อำเภอ  
226 ตำบล 1,989 หมู่บ้านเท่านั้น

นั่นจึงเท่ากับว่า ปัจจุบันพื้นที่ประสบ  
ภัยแล้งลดลงอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนถึง  
ความพยายามของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน  
ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชน  
อย่างเต็มที่ ดังนั้นทุกคนจึงไม่จำเป็นต้องมี  
ความตื่นตระหนก หรือกังวลใจใดๆ เกี่ยวกับ  
สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเผชิญอยู่ โดยมีเพียง  
แต่สิ่งๆที่ควรทำ คือ การร่วมมือประหยัดน้ำ และ  
ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่สุด เพื่อให้ทุกคนสามารถ  
ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้พร้อมๆกัน

## อุดรฯนำร่องใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการ

● กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนที่เกษตร Agri-Map เพื่อบริหารจัดการเชิงรุกหวังสร้างความยั่งยืนและแก้ปัญหาให้เกษตรกร ชี้เมษายนนี้ พร้อมจัดส่งให้ผู้ว่าฯ ทวีทั่วประเทศนำไปใช้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน จะแสดงให้เห็นถึงการในพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชของแต่ละจังหวัดว่ามีความเหมาะสมกับชนิด

ของดิน ปริมาณน้ำ ชนิดพืชหรือไม่ หากไม่มีความเหมาะสมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมดุล เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด โดยภายในเดือนเมษายนนี้จะสามารถจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำไปใช้ในการบริหารจัดการ หลังเริ่มนำร่องในพื้นที่ จ.อุดรธานี ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา จากนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะมีการหารือในการบูรณาการด้านข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดเพิ่มเติมเพื่อให้ Agri-Map มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้อีกด้วย

# แวดวง



## ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559.....๖๖ **ข่าวแรก...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี** เป็นประธานสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าไผ่ และป่าโคกไม้้งาม จ.อุตรธานี ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด การมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประชาชนบ้านดอนกลอย และมอบบ่อน้ำบาดาล ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมอบโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนด ให้แก่ประชาชนจำนวน 189 ราย ของกระทรวงมหาดไทย การมอบเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ตามมาตรการที่ 4 ระยะที่ 2 จ.อุตรธานี จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 8,205,954 บาท ให้แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....๖๖ **เรื่องดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยภายหลังติดตามการปฏิบัติการราชการของหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ว่า จากผลกระทบจากภัยแล้งทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ น้ำทะเลหนุนทำให้เป็นน้ำกร่อย จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกประการหนึ่ง คือ น้ำที่ใช้ในพื้นที่ ซึ่งถ้าเร่งดำเนินการทำคลองส่งน้ำก็จะทำให้พื้นที่แฉะมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอุปโภคบริโภค โดยได้มีการก่อสร้างอ่างน้ำเพิ่มเติม ขนาด 70,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการประปาได้เพียงพอจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม.....๖๖ **พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า การจัดงาน “มหกรรมเกษตรภาคตะวันออก ครั้งที่ 1” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้าผลผลิตตกต่ำและส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการลดต้นทุนการผลิต ให้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และยุวเกษตรกร พัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และเพื่อให้เกษตรกรและยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเกษตร ไปปรับใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกร.....๖๖ **นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ รองอธิบดี นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดี** เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบาย พลิกฟื้นผืนป่า สู้การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์** ลงสู่นายปฏิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับฟังแผนงานและผลการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก สาขาแพร่และพิษณุโลก) โดยมีกรชื่นชมและซักถามผลงานจากกลุ่มสำนักจากส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของงาน และอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบชุดเครื่องแบบให้แกหน่วยป้องกันรักษาป่า.....๖๖ **กรมชลประทาน** ย้ำปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพียงพอใช้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด การใช้น้ำต้องเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำก่อนฝนมา **นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา)** กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีหลายฝ่ายกังวลว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จะไม่เพียงพอใช้ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน นั้น ปัจจุบันกรมชลประทาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันวางแผนการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภคด้านท้ายเขื่อน โดยมีมติให้มีการระบายน้ำวันละ 500,000-800,000 ลูกบาศก์เมตร ไม่มีการส่งน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร จึงขอให้ทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด มันใจปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน.....๖๖ **นายชุตินันท์ กมนนชนนท์** ผู้อำนวยการปลูกป่าภาครัฐ

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 24 มีนาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4502

Col.Inch: 47.24

Ad Value: 61,412

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 184,236

คลิก: ๓๗๖

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

เข้ม เดินหน้าลุยปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุก หรือเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น...จำนวนทั้งหมด 40,000 ไร่ และใช้ระบบจีพีเอส. ตรวจสอบวัดพื้นที่ชัดเจน คาดว่าจะมีการออกไปตรวจ หรือปลูกป่าได้ 100% ให้ทันหน้าฝนที่จะถึงนี้ สมแล้วที่เป็นข้าราชการน้ำดี ขอปรบมือดังๆ...ให้ครับท่าน...ขอแสดงความยินดี **นางเปรมพิมล พิมพ์พันธ์ุ** รองอธิบดีกรมป่าไม้ ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ...**ปิดท้ายข่าว...แหล่งข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ** กล่าวถึงกรณีแต่งตั้งผู้อำนวยการระดับสูงเป็นทรัพยากรจังหวัด เป็นที่กล่าวขวัญอย่างกว้างขวาง แ่วๆ...มาว่า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพยามผลักดันคนใกล้ชิดไปนั่งเป็นสำนักผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรทางทะเล ส่วน ผอ.สำนักคนเก่ากระเด็นไปเป็น ทสจ. จ.ตรัง ทั้งที่เป็นผู้ทำงานปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรทางทะเลโดยตรง ได้ยื่นใบลาออก ส่วนคนใกล้ชิดรอจังหวะก้าวกระโดดไปนั่งเป็นรองอธิบดีกรมโครงการหนึ่งหรือตำแหน่งว่าง โดยไม่มีความละเอียดใจตัวเองเลยทั้งที่ยังเหลืออายุราชการอีกหลายปี...มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ ทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรแน่นอน...อ้อ...**ท่าน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.** สบายดีรีเบลาครับท่าน ช่วยกรุณาให้ความเป็นธรรมข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ...**ท่าน.....** แล้วพบกันใหม่พุธที่สัปดาห์หน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระसान  
Prasert\_tarasan@yahoo.com





## ยันปริมาณน้ำ 10 เชื่อนพอใช้ถึง ก.ค.แน่นอน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้จะมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำใน 10 เชื่อนทั่วประเทศ ได้แก่ เชื่อนอุบลรัตน์ แม่งัดสมบูรณ์ชล ห้วยหลวง คลองสิียด บางพระ กระเสี้ยว ลำปาว เชื่อนจุฬาภรณ์ แม่กวางอุดมธารา และลำพระเพลิง จะมีน้ำใช้ได้ถึงเดือน มิ.ย.นี้ แต่เมื่อได้มีการปรับแผนการใช้น้ำอุปโภคบริโภค เช่น การนำน้ำกันเขื่อนมาใช้ จึงมั่นใจว่าน้ำในเขื่อนทุกแห่งจะมีเพียงพอให้ใช้ถึงเดือน ก.ค.แน่นอน

"ที่มีการประเมินว่าน้ำในเขื่อนไหนจะหมด เป็นการประเมินการใช้น้ำล่วงหน้า ซึ่งจะมีกรรมการในแต่ละจังหวัดมาร่วมประเมิน และเมื่อประเมินแล้วก็จะมีการปรับแผนการใช้น้ำ เช่น กรณีเขื่อนอุบลรัตน์ทางจังหวัดเห็นว่าจะต้องนำน้ำกันเขื่อนมาใช้ ส่วนกรณีพื้นที่ดอน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมชลประทานประสานกับศูนย์บูรณาการภัยแล้ง เพื่อทำแผนกระจายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน และยืนยันว่าบริหารจัดการน้ำทุกเขื่อนให้เพียงพอถึง ก.ค.แน่" นายธีรภัทร กล่าว

# 'มท.'ทุ่มสี่แล้ง แจกจว.50ล้าน

“มท.” ประกาศภัยแล้ง 18 จังหวัด เพิ่มงบช่วยเหลืออีกจังหวัดละ 30 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาท

◆ อ่านต่อหน้า 8

แล้ง

□ ต่อจากหน้า 1

“ปลัด ก.เกษตรฯ” ยืนยันในเขื่อนทั่วประเทศเพียงพอถึงหน้าแล้ง รับเขื่อนอุบลรัตน์กักน้ำหมดสิ้น มี.ค.นี้ จากนั้นจะนำน้ำกักเขื่อนมาใช้ “ลำน้ำชี” วิกฤติการประปาชัยภูมิ หยุดจ่ายน้ำตั้งแต่ 4 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มแล้ว “คลอง 10 หนองเสือ” แห่งขอเป็นทางยาว

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 18 จังหวัด 68 อำเภอ 306 ตำบล จึงวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง จัดการน้ำต้นทุนที่จะนำมาผลิตน้ำประปา ให้สอดคล้องสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตภัยพิบัติฯ และใช้งบประมาณกรณีฉุกเฉินวงเงิน 50 ล้านบาท ที่กรมบัญชีกลาง ขยายวงเงินทดรองราชการ ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มเติมอีกจังหวัดละ 30 ล้านบาท รวมกับของเดิม 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท

นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงสงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนเล่นน้ำกันอย่างประหยัด โดยใช้ประพรมแทนการสาดน้ำ ขอยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ จะบริหารจัดการน้ำให้พอใช้จนถึงหน้าแล้งนี้

ด้าน นายณรงค์ ลีลานนท์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า ยอมรับว่าเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีน้ำใช้การเหลือแค่

21 ล้าน ลบ.ม. โดยใช้ได้ถึงสิ้นเดือน มี.ค.นี้เท่านั้น จากนั้นจะนำน้ำกักเขื่อน 580 ล้าน ลบ.ม. มาใช้ 160 ล้าน ลบ.ม. โดยจะระบายวันละ 500,000 ลบ.ม. จากเดิมระบายวันละ 800,000 ลบ.ม. ทำให้มีน้ำเพียงพอถึงเดือน ก.ค.

วันเดียวกัน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ร่วมกับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกฯ จีนและประเทศสมาชิก ว่า การประชุมผู้นำประเทศสมาชิก เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค การที่ประเทศจีนเริ่มและมีบทบาทนำ ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ จะทำให้เกิดความร่วมมือรอบด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเพิ่มขีดความสามารถรับมือกับภัยแล้งและน้ำท่วม นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณประเทศจีนที่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาในลุ่มน้ำโขงเพื่อบรรเทาภัยแล้งด้วย

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัด จ.ชัยภูมิ แหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งแห้งขอด รวมถึงลำน้ำชี ต้นของแม่น้ำชีได้แห้งขอดเป็นทางยาว นับว่าวิกฤติรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 20 ปี ขณะเดียวกันการประปาส่วนภูมิภาค จ.ชัยภูมิ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนประชาชน และช่วยกันประหยัดน้ำ โดยจากนั้นน้ำประปาจะไม่ไหลในช่วงเวลา 10.00-20.00 น. จึงขอให้ประชาชนเตรียมเก็บน้ำไว้ใช้ด้วย เช่นเดียวกับทะเลสาบหนองหาน จ.สกลนคร ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จ.ระยอง น้ำตกเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมา ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น นั้น ขณะนี้ระดับน้ำลดลงจนบางชั้นแห้งขอด โดยคาดว่าในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ น้ำตกทั้ง 7 ชั้น จะแห้งขอดทุกชั้นด้วย

ที่ จ.ปทุมธานี น้ำในคลอง 10 ค.บึงบา

อ.หนองเสือ ขณะนี้ได้แห้งขอดจนมองเห็นผืนดินแตกแหว่ง ทำให้หอยกาบที่อาศัยในคลองตายกันเกลื่อน ส่วนกรณีถนนเลียบริมคลอง 10 หนองเสือ-ชัยบุรี หมู่ 4 ต.บึงบา ที่ทรุดตัวลงลึกกว่า 2 เมตร เป็นทางยาว 50 เมตร ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กำลังเร่งซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเป็นการชั่วคราว ระหว่างนั้นถนนได้ทรุดตัวลงลึกอีก .70 เมตร เป็น 2.70 เมตร และระยะทางยาว 117 เมตร ที่ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดยเฉพาะที่หมู่ 8 ชาวบ้านต้องซื้อน้ำกักมาใช้อุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลมานานกว่า 2 ปีแล้ว เพราะไม่มีกักเก็บเพียงพอในการผลิตน้ำประปา โดยทางเทศบาล ต.โคกเดื่อ จะเอาน้ำมาใส่ถังที่หมู่บ้านวันละ 1,000 ลิตร เพื่อให้ชาวบ้านได้เอาไว้ใช้ แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ขณะที่ จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปีนี้ทางจังหวัดได้สั่งจัดทำอุโมงค์น้ำ และจัดโซนนิ่งถนนหน้าเทศบาล หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ยังคงมีการเล่นน้ำสงกรานต์เหมือนเดิม เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค.

## ■ ชู'จันทบุรีโมเดล'ป้องกันปัญหาผลไม้ล้นตลาด

# ยึดพระราชัฐบริหารผลไม้

จังหวัดจันทบุรี บูรณาการขับเคลื่อนพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้คุณภาพ ตามนโยบายประชารัฐ เน้นการผลิตตามความต้องการตลาด คาดปี 59 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.06 ล้านตัน พร้อมใช้จันทบุรีโมเดล แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด

**จันทบุรี:** พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ เพื่อให้การบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในฤดูการผลิต ปี 2559 โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3, 9 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3,9 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

พลเอกประสาธ กล่าวได้ว่า ได้กำชับเรื่องการดูแลเกษตรกรเกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมทางด้านการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมเจรจาหารือแนวทางจัดการในเรื่องนี้โดยมีข้อสรุปเห็นว่า แต่ละกระทรวงมีระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนอยู่แล้ว จึงขอให้หน่วยปฏิบัติตามความรับผิดชอบดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอย่างไรก็ตาม ขอให้สถาบันเกษตรกรที่ทำสัญญาซื้อขายผลไม้ล่วงหน้าตามเงื่อนไขราคาและคุณภาพ ต้องช่วยกันดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐาน รักษาคุณภาพ และชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน

ผลไม้คุณภาพของจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากลำไยนอกฤดูมีผู้ประกอบการต่างชาติ ชาวจีนและเวียดนามมารีบซื้อผลไม้ส่งออกในพื้นที่จันทบุรีจำนวนมาก ผลผลิตลำไยนอกฤดูมากกว่าร้อยละ 90 ส่งออกไปประเทศจีน รองลงมาได้แก่ทุเรียน ถั่วลิสง กล้วยไข่ มังคุด ลองกอง และเงาะ ตามลำดับ

พลเอกประสาธ กล่าวได้ว่า สำหรับสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2559 คาดว่า ปริมาณผลผลิตจะมีปริมาณ 1.06 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ย 5.72 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสม และปีที่ผ่านมาราคาค่าเกษตรกรจูงใจได้ผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียนเพิ่มขึ้น 367,161 ตัน (6.80 เปอร์เซ็นต์) มังคุดเพิ่มขึ้น เป็น 135,647 ตัน (16.16 เปอร์เซ็นต์) ส่วนลองกองลดลงเป็น 53,202 ตัน (0.39 เปอร์เซ็นต์)

ด้าน นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กล้วยไข่ สละ และลำไย โดยจังหวัดจันทบุรี มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ ในการดูแลผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่การผลิตให้ได้คุณภาพตาม ที่ตลาดต้องการ การปรับปรุงพัฒนา การบริหารจัดการ การกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ ประเมินแนวโน้มการตลาด การป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ผลไม้ล้นตลาดจำนวนมาก ในรูปแบบจันทบุรีโมเดล เป็นแบบอย่างในการป้องกันแก้ปัญหาและส่งเสริมรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

## เร่งแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของ กฟก.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวัชรพันธุ์ จันทจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กับ นายละม้าย เสนอขวัญแก้ว ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นการช่วยเหลือปัญหาหนี้เร่งด่วนให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. ภายในวงเงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายวัชรพันธุ์ จันทจร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟก.

เตรียมวางแผนขออนุมัติงบประมาณ 3,000 ล้านบาท หลังจาก กฟก. มีบอร์ดกรรมการ ครบทั้ง 3 บอร์ด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 11 คน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามประกาศแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 20 คน และคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรทำให้องค์กรกองทุนฟื้นฟูฯ มีคณะกรรมการครบองค์ประกอบในการบริหารงานและพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ทำให้ขณะนี้ กฟก. สามารถเดินหน้า

ทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะมีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

หลังจากประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ประเด็นการใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีแผนดำเนินการดังนี้ (1) วันที่ 17 มีนาคม 2559 นำเรื่องการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร (2) ช่วงต้นเดือนเมษายน นำเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (3) ช่วงกลางเดือนเมษายน 2559 นำเข้าคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(4) ช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม นำเข้ากรม. เพื่อขอใช้เงิน(5) ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือ ต้นเดือนมิถุนายน เมื่อได้เงินแล้วจะเริ่มชำระหนี้แทนเกษตรกรทันที

นายละม้าย เสนอขวัญแก้ว ประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เปิดเผยว่า วันที่ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ ได้มีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล โดยหลังจากนี้ กฟก. เร่งดำเนินการขออนุมัติใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งจำนวนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ตรวจสอบพบเกษตรกรสมาชิกขาดคุณสมบัติในภายหลัง ให้สำนักงานกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ถอดถอนรายชื่อหรือเพิ่มเติมรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องเพื่อใช้งบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาท ชำระหนี้แทนได้จนกว่าจะเสร็จสิ้น

## สังคมการเมือง

### กำนัน-ผญบ.อุ้มใจ ป.ป.ช.เขย่ำราชภัฏ

● รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ขบวนสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสถานีพญาไท เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องเมื่อวันก่อน ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งสอบด่วน เพราะรู้ปัญหาตั้งแต่ ค.ป.ที่แล้ว แต่ไม่จัดการ

#### สะอึกกันเป็นแถว

● ออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม อุณาตติ พล.อ.ชวัชชัย สมุทรสาคร ประธานบอร์ดบริษัทรถไฟฟ้ามหานคร จำกัด พุดให้ชาวบ้านตกใจ และ พล.อ.ดร็อก ยูทรวงษ์สุข รักษาการซีไอไม่ลุยแก้ปัญหาในที่เกิดเหตุเอง

#### หนาวๆ ร้อนๆ กันเลย



สรรเสริญ พลเจียก

อุดม รัฐอมฤต

● เห็นสื่อพาดหัวข่าวกรธ.แตกแยกแล้วตกใจ มี ชัย ฤชุพันธ์ เลขาธิการลูกทีมอาทิตยชาติชาย ณ เชียงใหม่, อุดม รัฐอมฤต, นรชิต สิงหเสนี, ปกรณ์ นิธิประพันธ์, ศุภชัย ยาวะประภา มาตีวงล้อมถึงแนวทางพิจารณาร่างรธน.

#### ต้องมูบมวก?

● พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เกษะนันท์ นายกส.มาคมสันติสุขโลก ไม่ละความพยายามนำ 1 แสสนชื่อยื่นกรธ.ขอให้บัญญัติพระพุทธรูปศาสนาเป็นศาสนา



อุดมเดช สีตบุตร

วิทยา ผิวผ่อง

ประจำชาติ ซึ่ง สุพจน์ ไข่มุกต์ รองประธานกรธ.บอกให้ทำใจไว้ด้วย

#### ชัดเจน-ทำใจ

● อังคารที่ผ่านมามี ครม.อนุมัติให้กรมการปกครองอบรม หลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนที่มีอยู่ เพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ใกล้ชาวบ้านมากที่สุด น่าจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอุ้มใจกันได้

#### ในร่างรธน.ไม่ถูกยุบ

● ปมอุทยานราชภัฏยังไม่จบเมื่อ สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการป.ป.ช. ระบุเจอ 2-3 ประเด็นใหม่ ที่สตรงและกลาใหม่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ป.ป.ช.ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

#### ยึดกฎหมายป.ป.ช.

● ประเด็นหลักเป็นข้อกล่าวหา ‘บิ๊กโต่ง’ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาใหม่ สมัยเป็นผบ.ทบ. และ ‘บิ๊กบี้’ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน สมัยเป็นปลัดกลาใหม่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีอาจมีการหักหัวคิว 10% จากเขียนพระ อ.

#### ว่ากันอีกยาว

● สมัยเป็นผู้ว่าฯอยุธยา ครม.อนุมัติต่ออายุราชการสองครั้งและเกษียณเมื่อ ค.ศ.57 ล่าสุด วิทยา ผิวผ่อง ยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯเสนอ

#### ผลงานเข้าตา